
 

 

รายงานการประชุม 
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 

ครั้งที ่3 / ๒๕67 
วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. ๒๕67  เวลา 13.30 น. 

ณ  หอประชุม  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 
                                   ........................................................................................ 
ผู้มาประชุม 

๑. นางฐิวิชญา   มีชูวรพงศ์ 
๒. นายบัณฑิต   เสวีพงศ์ 
๓. นายวงศกร   ณรงค์ 
๔. ว่าที่ร้อยตรี นราธิป ค าสุวรรณ 
๕. นายเชิดศักดิ์   อ่อนรักษ์ 
๖. นางอรนุช   บุญสนิท 
๗. นางสาวผกาทิพย์  ยันตะสิริ 
๘. นายมูญาฮีดีน เลงสะ 
๙. นายชยณัฐ   เพชรนุ่ม 
๑๐. นายธีรภัทร   ไกรแก้ว 
๑๑. นายกัณฑสิทธิ์   พรหมน้ าด า 
๑๒. นางสิริกานดา ยอดสวัสดิ์ 
๑๓. นางสาวเพ็ญแข  ไหมแก้ว 
๑๔. นางสาววรรณาภรณ์  ผลรัตนไพบูลย์ 
๑๕. นายสุทธิลักษณ์   คชกาญจน์ 
๑๖. นายยาเซร์   หะสาเมาะ 
๑๗. นางสาวนิสรีน   ดูล๊ะ 
๑๘. นางสาวนูร์อาซีซี  วาหะ 
๑๙. นางวีนัส   ฆังคะมะโน 
๒๐. นางสุภาพรรณ์   ตันเวชกุล 
๒๑. นางกัลยารัตน์   อิสระทะ 
๒๒. นางสาวศิริมา   แซ่เข่า 
๒๓. นางสาววนิดา ม้องพร้า 
๒๔. นางสาวจุฑารัตน์  รตันมณี 
๒๕. นางสาวนีรภา   ประสารการ 
๒๖. นางสาวเฉลิมฉัตร  ชูเชิด 
๒๗. นางสาวหนึ่งฤทัย  รักนุ้ย 
๒๘. นางอุชญา   สังแสตมป์ 

     29.นายทรรศนะ   สุขธรณ์ 
 

30. นางวิราวรรณ์  เพ็ชรนาวา 
31. นางสาวกลุดา   จันทร์สว่าง 
32. นางซารียา   จิสวัสดิ ์
33. นางกมลรัศมิ์   แก้วละเอียด 
34. นางสาวอัณณ์ญาลักษณ์  ภูมิพันธ์ 

     35. นางสมเนตร   ชูบ ารุง 
๓๖. นางสาววารุณี   แซ่หลี 
๓๗. นางสาวสุไลฆอ   หมัดหลง 
๓๘. นางสาวพิมพา   ยอดสวัสดิ์ 
๓๙. นางรัตน์ตยา   พิบูลย์ผล 
๔๐. นางกัลยา   เรืองณรงค์ 
๔๑. นางสาวสุวิมล   ยีหมัดอาหลี 
๔๒. นางนิษฐ์สินี    เถาถวิล 
๔๓. นางสิริกานต์   สุขธรณ์ 
๔๔. นายนิพัทธ์   นะระโต 
๔๕. นางสาวกานดา   รัตนมณี 
๔๖. นายอุดม   หล าเบ็ลส๊ะ 
๔๗. นางสุชัญญา   สักพันธ์ 
๔๘. นายพุฒิพงศ์ แก้วบุตร 
๔๙. นายสมศักดิ์  นวลสุชล 
๕๐. นายวัชรพล   ทองขจร 
๕๑. นายปฐภูมิ   ขุนทอง 
๕๒. นางสาวกิตติยา   ด าแก้ว 
๕๓. นางสาวอาภาพร  ประทุมทอง 
๕๔. นายสมชาย   บุญแก้ว     
๕๕. นายนวฤทธิ์   ศรีสุข   
๕๖. นายจริญ   อินทร์ทอง 
๕๗. นางสาวรุสม ี  เจะดือราแม 
๕๘. นางสวาท   กระจายศรี 
๕๙. นางสาวฮาซานี   อุมาสะ 

 
 



 

 

60. นายอธิศ   เพ็งแก้ว 
61. นางสาวสายใหม่  ยอดเก้ือ 
62. นางสาวสรารัตน์  อินทรสุวรรณ์ 
63. นายสายัณห์   รักชุม 
64. นายปิยะพงษ์   ทองช่วย 
65. นายกิตติฑัต   คงส ี
66. นางสาววิภาดา   จิตแจ่ม 
67. นางสาวสวรินทร์  กาญจนา 
68. นางสาวปนิดา   โมสิกะ 
69. นายภูริน   จงรัตน์ 
70. นางสาวสโรชา   ไชยสุวรรณ์ 
71. นางสาวอริสรา   มุสิกรักษ์ 
72. Miss Nanny C. Labasano 
73. นางสาวชรินรัตน์ เกตุชู 
74. นายสุริยา  หลีจ้วน 
75. นางสาวจรรยา   แก้วหนู 
76. นางจิราวรรณ   โสพิกุล 
77. นางสาวเสาวลักษณ์  จันทะโน 
78. นางสาวณัฐกฤตา มาวงศ์ 
79. นางสาวรัดดา    แก้วหนู 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นางสาวภารดี   รัตนจามิตร ลากิจ 
๒. นายสถานันท์   เนาวรัตน์ ลากิจ 
๓. นางสาวอารีย๊ะ   นาราวัน  ลาคลอด 
๔. Mr. Neil Ian Miranda  ขออนุญาต 
๕. Mr. Keem  Ed Richard  Persigas ขออนุญาต 

 
 
 
 



 

 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
 

พิธีกร  กล่าวทักทายและต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร และเรียนเชิญประธานเปิดการประชุม 

ประธาน  กล่าวเปิดการประชุม ขอขอบคุณการท างานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา 
พร้อมด้วยฝากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเรื่องเพลงมาร์ชโรงเรียน ให้จัดท ามิวสิควีดีโอ หาภาพที่เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียน ด าเนินการให้เสร็จก่อนวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุม 

1.1  แสดงความยินดีกับ ครูสมชาย บุญแก้ว ได้รับรางวัล “ครูผู้ฝึกซ้อมดีเด่น” กีฬาแฮนด์บอล  
ประธาน  แสดงความยินดี กับ ครูสมชาย บุญแก้ว ที่ได้รับรางวัล “ครูผู้ฝึกซ้อมดีเด่น” กีฬาแฮนด์บอล           
จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดกระบี่ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

1.2 แนะน าข้าราชการครูและบุคลากรใหม่ 
ประธาน  กล่าวยินดีต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรใหม่  

1.1.1 นางสาวอาอีเซาะ มะยูโซ๊ะ 
1.1.2 นางสาวณัฐกฤตา มาวงศ์ 
1.1.3 นางสาวรัดดา  แก้วหนู 

ที่ประชุม  รับทราบ 
1.3 การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 

ประธาน  แจ้งว่า ส าหรับนักเรียนเข้าใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ยอดนักเรียน ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567     
จ านวน 417 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 257 คน 
ที่ประชุม  รับทราบ 

1.4 รายงานการจบหลักสูตรฯ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2566 
ประธาน  แจ้งว่า ณ ตอนนี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ยังไม่จบ มี 1 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เหลือ 19 
คน ที่ยังไม่จบ ฝากย้ าให้ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนติดตามนักเรียน โดยมอบหมายให้ครู กุลดา จันทร์สว่าง สรุป
รายชื่อนักเรียนทั้ง 20 คน ว่าเป็นนักเรียนห้องใด และยังอยู่ในรายวิชาใด ส่งในไลน์กลุ่มบุคลากรโรงเรียน 
ที่ประชุม  รับทราบ 

1.5 ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
ประธาน  แจ้งว่า ก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจ facebook โรงเรียนไปแล้ว ฝากให้ครูฝ่าย
แนะแนว ติดตามข้อมูลนักเรียน เพ่ือความสะดวกในการน าข้อมูลมาใช้ในภายหลัง 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 



 

 

1.6 ข้อมูลการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2566 การยกเว้นเงินค่าบ ารุง
การศึกษา 

ประธาน  แจ้งว่า จากการรายงานข้อมูล ฝากให้ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ท าความเข้าใจกับผุ้
ปกครอง โดยเฉพาะการเข้าเรียนครั้งแรก เน้นย้ าห้องเรียนพิเศษให้จ่ายเงินบ ารุงการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน ทาง
โรงเรียนจะก าหนดระยะเวลาในการขอยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษาหลังจากเยี่ยมบ้านเสร็จให้ครูที่ปรึกษาท าบันทึก
ข้อความ แล้วคณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จและท าเป็นประกาศ อาจจะก าหนดโควตาการยกเว้นค่าบ ารุง
การศึกษาเป็นรายเทอมไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 

1.7 ปฏิทินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร 
ประธาน  แจ้งว่า หลังจากประชุมครู จะมีภารกิจของครูตามปฏิทินที่ได้ก าหนดไว้ก่อนหน้านี้ ปฏิบัติงานวันสุดท้าย
ก่อนปิดภาคเรียนหลังอบรมปรับปรุงหลักสูตร และจะลงเวลาปฏิบัติงานก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2567            
ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 
ที่ประชุม  รับทราบ 

1.8 รายงานการค้างการล้างหนี้ 
ประธาน  กล่าวชื่นชมคณะครูในการด าเนินการล้างหนี้อยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด ฝากให้คณะท างานวางแผนในการ
ท างานของแตล่ะโครงการเพ่ือความรวดเร็วในการล้างหนี้หรือการด าเนินการ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

1.9 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
ประธาน  แจ้งว่า ในช่วงที่มีเวลาว่าง เสนอให้คณะท างานแต่ละงาน PLC กัน ถึงการท างานในภาคเรียนที่ผ่านมา 
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาแก้ไขก่อนเปิดภาคเรียน และหมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนด้วย 
ที่ประชุม  รับทราบ 

1.10 การประเมินโครงการ  
ประธาน  แจ้งว่า ตามปฏิทินที่ก าหนดประเมินโครงการที่ด าเนินการไปแล้ว ต้องสรุปและรายงานผลเพ่ือฝ่ายแผนฯ
จะได้ด าเนินการต่อไป โดยเฉพาะโครงการหลักต้องด าเนินการตามปฏิทิน และส าหรับโครงการใดท่ีเวลาล่วงเลย
มาแล้วยังไม่ได้ด าเนินการ ให้เร่งด าเนินการก่อนหมดเวลา 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ตรวจสอบ
รายงานการประชุมผ่านคิวอาร์โค้ด   

 
 
ที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 



 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
 3.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 
    3.1.1 สรุปผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71/2566 
รองฯวงศกร  ณรงค์  แจ้งว่าในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71/2566 ระดับชาติ ที่ผ่านมา 
สรุปเหรียญดังนี้  
 รางวัลชนะเลิศ  
  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.4-6 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
  การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1-3 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

- การแข่งขันการแสดง (Science Show) ระดับชั้น ม.4-6 
- การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-3 
- การประกวดสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-6 
- การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.1-3 
- การแข่งขันขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้น ม.1-3 
- การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ม.1-3 
- การแข่งขันท าอาหาร น้ าพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4-6 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 3.1.2 การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 

รองฯวงศกร  ณรงค์  แจ้งว่า ในตอนนี้ทางโรงเรียนได้รับสมัครไปเรียบร้อยแล้ว สรุปจ านวนได้ดังนี้ 

 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 



 

 

             3.1.3 การแก้ 0 , ร , มส 
รองฯวงศกร  ณรงค์ แจ้งว่า ขณะนี้โรงเรียนได้ด าเนินการสอบแก้ตัวรอบท่ี 1-2 ไปเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

 
 
และจะด าเนินการสอบแก้ตัวรอบพิเศษ (Summer) ในช่วงระหว่าง 25-29 มีนาคม 2567 ณ บริเวณใต้ถุน
อาคารเรียน 1  
ที่ประชุม   รับทราบ 

  3.1.4 การเรียนปรับพื้นฐาน ของนักเรียนชั้น ม.1 , ม.4 และ MEP 
รองฯวงศกร  ณรงค์ แจ้งว่า จะมีการเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนห้องเรียน MEP ในช่วงระหว่างวันที่  29 เมษายน 
ถึง 3 พฤษภาคม 2567 และส าหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และระดับชั้น ม.4 จะมีการเรียนปรับพื้นฐาน ระหว่าง
วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2567 
ที่ประชุม   รับทราบ 
             3.1.5 การฝึกซ้อมวงโยธวาธิตในชว่งปิดภาคเรียน 
รองฯวงศกร  ณรงค์ แจ้งว่า ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล ได้ขอความอนุเคราะห์   
วงโยธวาธิต ส าหรับการจัดงาน “ดนตรีในสวน” ทางโรงเรียนจึงก าหนดให้มีฝึกซ้อมนักเรียนในชุมนุมวงโยธวาธิต    
ในวันที่ 18 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2567 และ วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2567  
ที่ประชุม   รับทราบ 

   3.1.6 การสอบ PISA 2025 
รองฯวงศกร  ณรงค์ แจ้งว่า สรุปนักเรียนสมัครสอบ PISA 2025 จากยอดนักเรียนระดับชั้น ม.1-2 ทั้งหมด 
618 คน สมัครสอบ PISA จ านวน 380 คน 
ที่ประชุม   รับทราบ 

 
 
 



 

 

    3.1.7 การอบรมปรับปรุงหลักสูตร 
รองฯวงศกร  ณรงค์ แจ้งว่า จัดอบรมหลักสูตรสถานศึกษา ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมโรงเรียน
มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ให้คุณครูน าโน๊ตบุ๊ค , หลักสูตรกลุ่มสาระฯ และส าหรับตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง 
ทางงานวิชาการจะแจกให้ และขอแจ้งก าหนดการส่งเอกสารก่อนเปิดภาคเรียน ดังนี้ 

1. ข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอน 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
3. รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  

โดยจะก าหนดส่ง ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 3.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

   3.2.1 การปฏิบัติหน้าที่ช่วงปิดภาคเรียน 
ว่าที่ร้อยตรีนราธิป ค าสุวรรณ  แจ้งว่า ออกประกาศในไลน์กลุ่มหนังสือสั่งการ และให้ถือประโยชน์สูงสุดในงาน
ราชการ 
ที่ประชุม   รับทราบ 

   3.2.๒ พิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ว่าที่ร้อยตรีนราธิป ค าสุวรรณ แจ้งว่า ทางโรงเรียนได้มีก าหนดการเดินทาง ในวันที่ 24-26 มีนาคม 2567 
โดยคณะครูตามค าสั่ง การแต่งกายให้น าเสื้อสีเหลืองไปด้วยพร้อมด้วยชุดขาวปกติ 
ที่ประชุม   รับทราบ 

   3.2.3  การอบรม การเขียนรายงานประเด็นท้าทาย โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
ว่าที่ร้อยตรีนราธิป ค าสุวรรณ  แจ้งว่า ก าหนดการอบรม ตามที่แจ้งไว้ในไลน์กลุ่มหนังสือสั่งการ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
        3.2.4  สัมมนาโรงเรยีนในเครือพระราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 3  สุราษฎร์ธาน ี
ว่าที่ร้อยตรีนราธิป ค าสุวรรณ  แจ้งว่า ให้ครูที่จะไปร่วมงานสัมมนา เดินทางวันที่ 3-6 เมษายน 2567 
ที่ประชุม   รับทราบ 

   3.2.5 บรรพชาเพ่ือเฉลิมพระเกียรติช่วงเดือนพฤษภาคม 
ว่าที่ร้อยตรีนราธิป ค าสุวรรณ  แจ้งว่า ในปีนี้ต้องการนักเรียนที่จะไปบรรพชาที่กรุงเทพฯ ฝากให้ครูที่ปรึกษา
ประชาสัมพันธ์ เน้นกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนที่ไดร้ับการยกเว้นเงินค่าบ ารุงการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2566 
ที่ประชุม   รับทราบ 

   3.2.6 การแต่งกายประจ าวัน ปีการศึกษา 2567 
ว่าที่ร้อยตรีนราธิป ค าสุวรรณ  แจ้งว่า ระเบียบการแต่งประจ าวัน ตามที่ครูอรนุช บุญสนิท ส่งลิ้งค์รายละเอียด
ในไลน์กลุ่มบุคลากร 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 



 

 

    3.2.7 เวรรักษาการณ์ 
ว่าที่ร้อยตรีนราธิป ค าสุวรรณ  แจ้งว่า ฝากผู้ที่อยู่เวรยาม และผู้ตรวจการตามค าสั่ง ให้ด าเนินการตามค าสั่ง
ด้วยความตั้งใจ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 3.3 กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
    3.3.1   การรายงานข้อมูลกรณีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย 
ว่าที่ร้อยตรีนราธิป ค าสุวรรณ  แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลกรณีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย 

 
ที่ประชุม   รับทราบ 

3.3.2 มาตรการก ากับติดตามและรายงานความไม่ปลอดภัย 
ว่าที่ร้อยตรีนราธิป ค าสุวรรณ  แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการก ากับติดตามและรายงานความไม่ปลอดภัย 

 
ที่ประชุม   รับทราบ 



 

 

3.3.3 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชัน้ม. 1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2567 
ว่าที่ร้อยตรีนราธิป ค าสุวรรณ  แจ้งว่า คณะครูที่มีชื่อตามค าสั่ง การปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ให้มา
ปฏิบัติงานโดยการลงเวลาปกติ 
ที่ประชุม   รับทราบ 

3.3.4 การแต่งตั้งครูเวรประจ าวัน ปีการศึกษา 2567 
ว่าที่ร้อยตรีนราธิป ค าสุวรรณ  แจ้งว่า ตามค าสั่งเวรประจ าวันที่แจ้งไป เพ่ิมเติมในปีการศึกษา 2567 คือ ให้
ครเูวรบันทึกเหตุการณ์ประจ าวันด้วย 
ที่ประชุม   รับทราบ 

3.3.5 การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 
ว่าที่ร้อยตรีนราธิป ค าสุวรรณ  แจ้งว่า ทางงานกิจการนักเรียนจะเร่งท าค าสั่ง ตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมี
การเพ่ิมเขตพ้ืนที่ในการรับผิดชอบ 
ที่ประชุม   รับทราบ 

3.3.6 เอกสารตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่จะน ามาใช้ปีการศึกษา 2567 
ว่าที่ร้อยตรีนราธิป ค าสุวรรณ  แจ้งว่า ในปีการศึกษา 2567 นั้น ทางงานกิจการนักเรียนจะเพ่ิมเอกสารหลาย
ชุด โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งก่อนเปิดภาคเรียน 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 3.4 กลุ่มบริหารทั่วไป 
    3.4.1 การเตรียมความพร้อมของฝ่ายอาคารสถานที่ในช่วงการปิดภาคเรียน และความร่วมมือในการ
สอดส่องดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องต่างๆ 
รองฯบัณฑิต เสวีพงศ์   แจ้งว่า ฝากครูผู้รับผิดชอบของแต่ละห้องไม่ว่าจะเป็นห้องท างานพิเศษหรือห้องเรียนให้
สอดส่องดูแล ไฟฟ้า แอร์ ว่าได้ปิดเรียบร้อยแล้วก่อนออกจากห้อง 
ที่ประชุม   รับทราบ 

   3.4.2 การส ารวจโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน เพ่ิมห้องเรียน เพ่ือรองรับนักเรียนที่เพ่ิมข้ึนในปีการศึกษา 2567 
รองฯบัณฑิต เสวีพงศ์  แจ้งว่า เนื่องจากในปีการศึกษา 2567 มีจ านวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น จึงมีการเพ่ิมจ านวน
ห้องเรียน โดยขณะนี้ได้ส ารวจจ านวนโต๊ะและเก้าอ้ี  ยังไม่เพียงพอส าหรับนักเรียนทุกคน  
ที่ประชุม   รับทราบ 

   3.4.3 ผลการส ารวจที่จอดรถส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร 
รองฯบัณฑิต เสวีพงศ์  แจ้งว่า จากที่ทางโรงเรียนเคยส ารวจคณะครูที่ประสงค์ท่ีจอดรถ ตอนนี้มีผู้ประสงค์
จ านวน 14 ท่าน หากท่านใดสนใจ สามารถแจ้งได้ 
ที่ประชุม   รับทราบ 

   3.4.4 ชว่งเวลาการในการรับประทานอาหารของนักเรียน ในปีการศึกษา 2567 
รองฯบัณฑิต เสวีพงศ์  แจ้งว่าในภาคเรียนที่ 1/2567 ก าหนดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รับประทานอาหารพร้อมกัน และจะเพ่ิมพ้ืนที่ในการรับประทาน  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 



 

 

   3.4.5 การหมดวาระของคณะกรรมการสถานศึกษา และการสรรหาสมัครตัวแทนครู 
รองฯบัณฑิต เสวีพงศ์  แจ้งว่า ขณะนี้คณะกรรมการสถานศึกษาชุดเดิมได้หมดวาระลงแล้ว ก าลังสรรหา
คณะกรรมการชุดใหม่ ฝากคณะครูประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจให้ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ฝ่ายอ านวยการ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.5 กลุ่มบริหารงบประมาณ 
   3.๕.1 ประกันอบุัติเหตุ 

รองฯวงศกร  ณรงค์  แจ้งว่า ทางโรงเรียนได้มีการคัดเลือกบริษัทประกัน โดยได้เลือกใช้ประกันอุบัติเหตุของ
บริษัทโตเกียวมารีนส าหรับปีการศึกษา 2567  
ผู้อ านวยการ นางฐิวิชญา มีชูวรพงศ์ เพ่ิมเติมเรื่องผลประโยชน์ของประกันอุบัติเหตุ ฝากให้ครูที่ปรึกษา
ประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิในการรักษาพยาบาลของนักเรียนทุกคน และเน้นย้ าให้ครูที่รับมอบตัว นักเรียนระดับชั้น 
ม.1 และ ม.4 แจ้งนักเรียนและผู้ปกครอง เรื่องความคุ้มครอง ว่ามีผลวันที่ 1 เมษายน 2567 
ที่ประชุม   รับทราบ 

   3.๕.2 การช าระเงินบ ารุงการศึกษา ปีการศึกษา 2567 
รองฯวงศกร  ณรงค์  แจ้งว่า ก าหนดให้ช าระผ่าน QR Code ได้  
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   (นางสาวเฉลิมฉัตร ชูเชิด)                    (นายบัณฑิต  เสวีพงศ์) 
         ครู                   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

      ผู้จดบันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       วันที่ 30  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2567              


